



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันฯ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/ว ๕๙๘

วันที่ กว มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่ม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะส่วนราชการระดับกรม เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยที่ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลของรัฐที่ครอบคลุม เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีจำนวน ๔๓ ข้อคำถาม (O1-O43) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ O14 กำหนดว่าหน่วยงานต้องมีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่หรือที่ได้มีการทบทวนจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (นามสกุล .pdf) ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ จักได้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่านที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไอคอน มาตรฐาน / คู่มือการปฏิบัติงาน ทางลิงก์ย่อ <https://moph.cc/j6CRBpKFP> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้ การนี้ หากพบข้อสงสัยประการใดประสานข้อมูลได้ที่นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๓๑ ๕๓๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าทีปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หัวข้อ: หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เพื่อจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่ หรือที่ได้มีการทบทวน เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เพื่อจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่ หรือที่ได้มีการทบทวน เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖